

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์นิตยสาร	<p>ผลสำรวจความพึงพอใจนายกและกรม.</p> <p>- เสนอผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “3 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.พ. 2561 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง โดยในประเด็นความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี กลุ่มตัวอย่างประทับใจ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในอันดับที่ 15 ร้อยละ 31.12 จากทั้งหมด 34 อันดับ</p>
กรุงเทพธุรกิจ มติชน สำนักข่าวไทย	<p>ของบกลางเพิ่มค่ารักษาผู้ป่วยใน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.เตรียมขออนุมัติงบกลางจาก กรม.เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนลดภาระค่ารักษาพยาบาลของ รพ.สังกัดสธ. สังกัด ก.กลาโหม และโรงเรียนแพทย์ เนื่องจากต้นทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสูงกว่าต้นทุนที่แท้จริง ทำให้หลายรพ.มีภาระค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจน อยู่ในสภาวะขาดทุน โดยงบฯ ที่ได้อยู่ที่ 7,000 บาทต่อคน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันควร ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อคน แม้ปี 2560 รัฐบาลจะเคยอนุมัติงบกลางช่วยเหลือ รพ.ในสังกัดสธ.แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากงบฯ ที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่ได้นำงบฯ ที่ขอไปมาเป็นฐานในการอนุมัติงบฯ ครั้งต่อไป สำหรับการฉีดชื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปังงบประมาณ 2561 ที่รพ.ราชวิถีเป็นผู้ดูแล และอก.เป็นผู้จัดชื้อยารวมนั้น ทุกอย่างเรียบร้อยดี</p>
มติชน กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์	<p>มอบนโยบายองค์การเภสัชกรรม</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมอก. พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ความมั่นคงทางยา ต้องมียาใช้เพียงพอ ไม่แข่งขันกับเอกชนและเติบโตไปด้วยกัน ร่วมมือกันสร้างการเข้าถึงยาของประชาชน 2.คณะกรรมการ อก.ต้องมีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจ 3.สนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมสมุนไพรไทย 4.มีธรรมาภิบาล ดำเนินการด้วยความ โปร่งใส และ 5.ดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีความสุข เพื่อให้ อก.ผลิตรายได้ มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงยาในราคาคุ้มค่า เป็นธรรม เป็นที่เชื่อถือของประชาชน ส่วนเรื่องรพ.ในสังกัดสธ.ค้างจ่ายค่ายาอก.นั้น เกิดจากช่วงที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนหน่วยงานหลักในการจัดชื้อยาตามโครงการพิเศษ จากสปสช. เป็นเครือข่ายรพ.ราชวิถี รวมถึงมีการบังคับใช้พ.ร.บ.จัดชื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่ ทำให้เกิดรอยต่อของการบริหารจัดการ แต่ขณะนี้ระบบเริ่มเข้าที่ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้อก.ได้ภายในเดือนเม.ย.นี้</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อก. กล่าวว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายของ รมว.สธ.เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็นในระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การผลิตและจัดหายาเชิงสังคมที่มีความจำเป็น เช่น ยาแก้ปวด ยาขาดแคลน ยาที่มีการใช้น้อยแต่จำเป็น ให้มีรายการมากขึ้น ขับเคลื่อนองค์การเภสัชกรรม 4.0 โดยวิจัย พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์เชิง นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Smart Industry, Smart Office, Smart Marketing และ Smart Human Resource และเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรที่นำระบบดิจิทัล และ Big Data มาใช้ในการดำเนินงานมากขึ้น รวมทั้งผลักดันแผนงาน/โครงการที่สำคัญในอนาคต ให้สำเร็จ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์เพื่อผลิตสารสกัดสมุนไพร ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี งบประมาณ 717 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่ 2 งบประมาณราว 5,600 ล้านบาท และ 3.โครงการวิจัยพัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษามะเร็ง งบประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นความร่วมมือ อักับบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ดำเนินการระหว่างปี 2563 – 2565</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ส่วน โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกตามมาตรฐาน WHO-GMP ที่ จ.สระบุรีนั้น อยู่ระหว่างการทดสอบระบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ส่วนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ อยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 3 จะเสร็จในปี 2561 คาดว่าจะขึ้นทะเบียนยาได้ในปี 2563</p>
<p>มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ สวท.สำนักข่าวไทย ช่อง 5,9,NBT</p> <p>ข่าวสด</p> <p>สำนักข่าวไทยทีวีช่อง 9, ThaiPBS</p>	<p>การฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีการฆ่าตัวตายของ พล.ต.อ. สล้าง บุนนาค ซึ่งญาติระบุว่าที่ผ่านมาได้พบแพทย์เพื่อรักษาซึมเศร้า</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ขอให้ประชาชนช่วยกันป้องกัน การฆ่าตัวตาย โดยสังเกตความผิดปกติของผู้ใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง หากมีการพูดในทำนองสิ่งเสีย ไม่ต้องถามมีชีวิตอยู่ ขอให้ใส่ใจ รับฟัง พูดคุย เป็นเพื่อน เพื่อให้ได้ระบายความรู้สึก แต่หากไม่ดีขึ้นขอให้พาไปพบจิตแพทย์ทันที รวมทั้งขอให้สังเกตตัวเองว่ามีความเครียดสะสมหรือไม่ เช่น วิตกกังวลมาก นอนไม่หลับ และหาวิธีการผ่อนคลาย ความเครียด เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ พูดคุยกับคนใกล้ชิด หรือโทรปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 หรือแอปพลิเคชัน Sabaijai ทั้งนี้ การฆ่าตัวตายประมาณร้อยละ 50 พบว่ามาจากโรคซึมเศร้า คาดว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคน ได้มอบให้กรมสุขภาพจิตจัดทำโครงการค้นหาผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและลดความรุนแรงที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย โดยล่าสุดมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการร้อยละ 55.40 และ ในปี 2559 ประเทศไทยมีอัตราผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 6.35 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีแนวโน้มลดลง ได้ใช้กลยุทธ์การป้องกันการทำร้ายตัวเองซ้ำ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ซึ่งจะช่วยลดการฆ่าตัวตายลงได้เฉลี่ย 300-400 คนต่อปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุระ เจตนาวาที แพทย์เวชศาสตร์การบิน โปสตัดถึงประเด็นการย้ายผู้บาดเจ็บจากที่สูงว่า สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเมื่อ เข้าถึงที่เกิดเหตุคือ ตรวจสอบว่าพื้นที่มีความปลอดภัย ก่อนประเมินและช่วยเหลือ ขอสนับสนุนจากหน่วยกู้ชีพและกู้พื้นที่เป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บ จากนั้นเป็นการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่กู้ชีพว่าควรลำเลียงด้วยวิธีใด</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคซึมเศร้าในไทย ไม่ได้พบเพิ่มมากขึ้นจากเดิม เฉลี่ย มีผู้ป่วย 1.5 ล้านคน ซึ่งสาเหตุของการฆ่าตัวตาย ไม่ได้เกิดจากการป่วยโรคซึมเศร้าทั้งหมด โดยพบจากซึมเศร้าร้อยละ 50 แต่ที่มักเป็นข่าวหรือได้รับความสนใจเพราะคนที่ฆ่าตัวตายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ คนที่มีอาการป่วยซึมเศร้า สิ่งฆ่าตัวตายจะแสดงอาการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยมีภาวะความคิดลบ เปรยหาทางออกไม่เจอ และอยู่ในช่วงคิดหรือหาวิธีการฆ่าตัวตาย ดังนั้น หากพบผู้มีอาการวิตกกังวล เครียด หาทางออกไม่เจอ บ่นอยากฆ่าตัวตาย มีความคิดเปลี่ยนไป หงุดหงิดง่าย หดหู่ ควรพาเข้าพบจิตแพทย์ทันที</p>
<p>สปริงนิวส์</p>	<p>การลือคสปกการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์กรณีมีการร้องเรียนเรื่องการลือคสปกการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รพ.สังกัดสธ. ว่า กองแบบแผนมีหน้าที่ออกแบบการสร้างรพ.ในสังกัดสธ.ทั่วประเทศ ซึ่งต้องมีการกำหนดคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อป้องกันผู้รับเหมา นำครุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้งาน ส่วนหนังสือข้อกำหนดที่มีการระบุชื่อบริษัทและยี่ห้ออื่น เป็นเพียงการยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายความว่าต้องเลือกใช้ตามทีระบุ เพราะจะมีคณะกรรมการพิจารณาว่าวัสดุที่เลือกใช้นอกเหนือจากข้อกำหนดมีคุณภาพและมาตรฐานหรือไม่ หากงานที่ส่งมอบตรงตามสัญญา แต่ขัดแย้งกับข้อกำหนดดังกล่าว จะต้องส่งให้กองแบบแผนเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง ขณะนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างการทบทวนกฎเกณฑ์ใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าสู่ระบบการแข่งขันมากขึ้น หากบริษัทใดต้องการเข้ามาอยู่ในระบบของกรมฯ สามารถส่งเอกสารเข้ามาได้ตลอดเวลา</p>
<p>มติชน</p>	<p>โครงการก้าวตามรอย ซอยบ้านเกิด</p> <p>-เสนอข่าว นายอัครเดช ห้วยจำปา หรือก้อง ห้วยไร่ นักร้องชื่อดัง ออกวิ่งตามโครงการ "ก้าวตามรอย ซอยบ้านเกิด" เพื่อหาเงินช่วยเหลือ รพ.ในพื้นที่ จ.สกลนคร โดยมีประชาชนให้การต้อนรับและบริจาคเงินจำนวนมาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>รับสมัครผอ.อก.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผอ.อก. กล่าวว่า อก. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผอ. อก. แทนผอ.เดิมที่จะหมดวาระในวันที่ 6 ก.ค. 2561 โดยเปิดรับสมัครวันนี้ - 5 มี.ค. เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ณ สำนักอำนวยการ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ อก. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ สังคม สยามรัฐ	<p>แอปพลิเคชัน TEEN'S MIND</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดตัวแอปฯ TEEN'S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น พร้อมเสนอสถานการณ์วัยรุ่นไทย และเสวนา “เลี้ยงวัยรุ่น ไม่วุ่น...ถ้าเข้าใจ” จาก พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>พัฒนาบริการจิตเวชพื้นที่สูง</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช ที่รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ และกล่าวว่า รพ.สวนปรุง เป็นรับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตประชาชน 13 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง การเดินทางลำบาก ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงได้ให้รพ.สวนปรุงเร่งพัฒนาการบริการประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงหรือพื้นที่ห่างไกล โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในภาคบริการจิตเวช เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม</p>
กรมประชาสัมพันธ์ มติชน ข่าวสด	<p>พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 17.5 หรือราว 11.6 ล้านคน ในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ และเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งปัญหาของผู้สูงวัย คือ ภาวะสมองเสื่อม โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ พบร้อยละ 60-70 ของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จึงร่วมกับสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม รพ.รามาธิบดี มูลนิธิสาธารณสุขและผู้สูงอายุไทย พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร ดูแลแบบบูรณาการทั้งระดับพื้นที่ ชุมชน รพ. และสังคม</p>
สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์	<p>ข้อมูลเท็จช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกเฉียบพลัน โดยใช้เข็มฉีดยาหรือเข็มเย็บผ้าแทงปลายนิ้วมือทั้ง 10 ของผู้ป่วย เพื่อให้เลือดไหลออกมานั้น เป็นวิธีที่ผิดและ เป็นอันตราย เพราะความผิดปกติที่เกิดกับสมอง และระบบประสาท ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วจากแพทย์ หากไม่ได้รับการรักษาทันที่อาจเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิต วิธีที่ถูกต้องเมื่อ บุคคลใกล้ชิดมีอาการผิดปกติ ได้แก่ อ่อนแรงแขนขาครึ่งซีก ปวดหัวรุนแรง มักเกิดแบบทันทีทันใดร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน พูดไม่ชัด เดินเซ สับสน หมดสติ ควรรีบส่งโรงพยาบาลที่ใกล้และเร็วที่สุด เพื่อให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือดในเวลาไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง</p>
ทีวีช่อง 5	<p>เตือนแมงกะพรุนพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วง 15 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา การบาดเจ็บ จากแมงกะพรุนพิษมากกว่า 1,000 ราย และพบมากขึ้นในช่วงมีมรสุม รวมถึงช่วงฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆ โดยเฉพาะทะเลในภาคใต้ ต้นปีนี้พบผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วหลายราย สำหรับการป้องกัน ให้ระมัดระวังการเล่นน้ำทะเล โดยเฉพาะช่วงมีมรสุม ขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆ ส่วนการปฐมพยาบาล ให้เรียกรถพยาบาล และให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆ ห้ามขัดถู-ขยี้ ห้ามราดน้ำจืดบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน ถ้าผู้ป่วยหมดสติและไม่มีชีพจร ให้ปั๊มหัวใจก่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีช่อง TNN24 มติชนออนไลน์ ไทยโพสต์	<p>พัฒนาตรวจยีนมะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์สิริกิตติ์บรมราชินีนาถ สภาวิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์สิริกิตติ์บรมราชินีนาถ สภาวิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์สิริกิตติ์บรมราชินีนาถ สภาวิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์สิริกิตติ์บรมราชินีนาถ สภาวิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร์การแพทย์</p> <p>(Precision Medicine) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม นับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แม่นยำ โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจพันธุกรรมหรือยีน เพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือไม่ ทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐานในอนาคต</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ	<p>รพ.สังกัดกทม.เปิดจองคิวออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโทรนัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ที่ รพ.กลาง และกล่าวว่า กทม. ได้พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่าน "BFC Call Center" ซึ่งรพ.จะบริหารจัดการให้ได้พบแพทย์ภายในเวลาไม่เกิน 60 นาที เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ขั้นตอนการใช้บริการ 1.กดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ BFC รพ.ที่จะเข้ารับบริการ 2.แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่รับสาย 3.นัดหมายวันที่จะเข้ารับบริการ 4.ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ช่องเวรระเบียบที่มีสัญลักษณ์โทรนัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที สำหรับผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยเข้ารับบริการ รพ.สังกัดกทม.จะมีการทำเวรระเบียบล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในการเข้ารับบริการและให้ผู้ป่วยยืนยันข้อมูลการทำเวรระเบียบวันที่พบแพทย์</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัตน์ได้รับแจ้ง เหตุ นายสมพงษ์ เครือทอง อายุ 64 ปี ถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บสาหัส นำตัวส่งรพ.พานทอง จ.ชลบุรี จากการสอบถามลูกสาว ระบุว่า สุนัขตัวที่ก่อเหตุปกติมีนิสัยร่าเริง แต่หลังจากถูกสุนัขข้างบ้านรุมกัดจนมีแผลเต็มตัว ก็เริ่มมีพฤติกรรมดุร้าย ไล่กัดคนและสุนัขด้วยกัน เจ้าหน้าที่ กู้ภัยและชาวบ้าน จึงได้ช่วยกันล้อมจับ สุนัขไว้ เพื่อบริหารให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี มานำตัวไปตรวจสอบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch